

Du học sinh Đức tìm bạn ở đâu? Các hội sinh viên Việt Nam tại Đức

hật sự cái con số thống kê lại thì rất là đáng buồn, đó chính là trên console tin tức đó là khoảng 50% các cái bạn theo học ở đức và sẽ sẽ bỏ học. Sẽ không nên shop sẽ không hoàn thành được chương trình học và con số đấy trong+ 1 VND. Anh nghĩ sẽ còn cao hơn, rất là nhiều. Cái việc mà khi nếu mà các bạn không học được theo học được cái chương trình đại học và các bạn có có thể chuyển sang cái việc mà học nghề á thì anh không nghĩ cũng không phải là quá muộn và không có gì là đáng xấu hổ cả. Đó chỉ là một cái cơ, một cái, một cái cơ hội nữa để cho mình thôi, để mà mỗi con đường khác, để mình có thể tiếp tục cái chặng đường sinh sống ở đức của mình, hay là liệu cái= cấp đấy có được xã hội quan trọng hơn, tại vì em tự thấy là người đức, người ta sẽ không có cái sự phân biệt quá là nhiều, nó sẽ không nặng, nhưng ở phía Việt Nam, khi mà biết được một cái, người này đang là học nghề hay học đại học. Với mức độ đơn giản, cái việc học, nó chỉ là một công cụ để sau này giúp các bạn ấy đi làm tốt hơn thôi. Cái và cái việc mà các bạn học xong nghề mà có nhu cầu học cao hơn, tìm kiếm những cái vị trí cao hơn trong công việc là hoàn toàn có thể xảy ra ở bất kỳ cái bảng nghề nào, kể cả là cơ khí điện tử. Điều dưỡng hay là nhà hàng khách sạn thì các bạn đều có khả năng thăng tiến y hệt như những cái bạn đã lựa chọn du học hệ đại học thì đấy là suy nghĩ của em chung thôi.

Done Recognizing Speech Và. Một trong những vấn đề mà rất là nhiều các bạn học viên, sinh viên du học sinh gặp phải khi sang đến đức là cái áp lực về cái đời sống tinh thần, nếu như mà mình lướt qua những cái diễn đàn, từ các trang nhóm, hội nhóm của hội sinh viên ấy thì thực ra cái vấn đề mà gặp phải khá là nhiều. Đấy là cái tình trạng các bạn í cô đơn buồn chán và luôn có những cái nhận xét là nước đức thì buồn này rồi không có gì vui rồi dễ bị trầm cảm. Thì ở cái góc độ là những người đã từng hoạt động rất là nhiều trong cái hồ trong các hội sinh viên ấy và em biết là mỗi mỗi sinh viên đều luôn có cái mục tiêu là gắn kết các bạn du học sinh lại với nhau hơn thì cái suy nghĩ của 2 người như thế nào về việc là các bạn sinh dục sinh lúc nào cũng cảm thấy. Đức không đáng sống như những gì các bạn đã tưởng tượng, cái cái quan điểm đấy có thực sự là đúng hay không thì? Thì cũng cũng khó mà trả lời được, tại vì mỗi người có một cá tính khác nhau, có người hướng nội, có người hướng ngoại thì nhưng mà anh chị có thể kể một cái kinh nghiệm về kết bạn của anh ở đức, đó là thực sự không ai nói cho anh biết cái điều

này đó, tức là những cái người bạn mà anh gặp ở cái tuần đầu tiên của uni. Đó là một cái tuần gọi là orientdragon vô cơ đó để mà tất cả mọi người gặp nhau. Tất nhiên là những cái bạn nào mà đã học trước cấp 3 với nhau thì sẽ sẽ chơi với nhau tiếp. Còn những cái bạn nào á mà ở giữa mảnh đất ở những cái thành phố khác mà họ đến họ cả họ bơ vợ y chang như sinh viên quốc tế của mình. Thôi thì những cái người mà anh gặp ở những cái tuần đầu tiên, nó sẽ đi chơi với anh suốt cuộc đời và đúng là như vậy rồi. Hiện giờ anh vẫn giữ liên lạc, vẫn chơi với những cái người bạn đức đấy. Cho nên là khi mà nếu mình đi học cái tuần đầu tiên của đại học cực kỳ quan trọng. Thực ra nếu mà để nhìn lại, em thấy em cũng rất là ít bạn người đức em cũng ở đây được 7 5 giữa gần 8 5 rồi nhưng mà toàn chơi với người Việt Nam ra tại vì. Nếu mà không biết thì nếu mà các bạn còn ở Việt Nam ấy sẽ không thể tưởng tượng được là + 1 VND của mình ở đây quá là đông mà đặc biệt là ở những cái thành phố lớn như là ham buộc Blinken thì người việt cực kỳ đông và nhiều khi mình có cái cảm giác mình chẳng thiếu thốn thứ gì ở Việt Nam cả. Nghĩa là ở Việt Nam có cái gì thì bên này cũng có y như thế nên em thấy là em chỉ khác mỗi cái môi trường sống và em phải nói = tiếng đức thôi. Còn thực chất thì các cái mối quan hệ xã hội hay là. Những cái phong tục tập quán rồi ăn uống thì vẫn có thể giữ được nguyên nhưng ở phía Việt Nam. Quốc anh thì sao? Chị nghe nói là em ở đây với gia đình, nghĩa là có có cô chú ở phía bên này thì cái những cái em có hay trong suốt quá trình em ở đức đấy thì em có bị thỉnh thoảng rơi vào những cái trạng thái kiểu cô đơn, lạc lõng rồi? Hay là gặp bất kỳ vấn đề về tâm lý, cái gì không? Em thì thuộc dạng người tích cực tương tự, cho nên là em cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà tâm lý nó đi xuống hay là bị trầm cảm cả. Đấy là cái may mắn của cá nhân em. Thế cho nên là. Nếu mà so sánh thì đương nhiên là nước đức sẽ buồn hơn so với Việt Nam rồi, nhưng mà em thì. Thấy nó là một cái cơ hội để mình mình ngồi tĩnh lặng hơn, suy nghĩ nhiều hơn một chút chứ cũng không phải là quá tệ như một số bạn cảm nhận. Nhưng mà đấy là do cái cá nhân của các bạn thôi. Còn em thì kiểu nó nó là ổn với em, cho nên là cũng không phải quá lo lắng gì cả. Nếu mà buồn quá thì rủ bạn bè đi uống 1 2 cốc bia hoặc là đi chơi chút thể thao. Thế là sao làm cốc bia xong về nhà ngủ ngon mà không vấn đề gì cả, cuộc đời lại tươi đẹp và sáng hôm sau thì thôi. Có một câu hỏi mà các bạn mà làm biên tập cho cái chương trình này thì có viết vào cho em là có nhắn với em là ờ chị hương ơi? Cái câu hỏi này nếu như mà chị cảm thấy không cần thiết thì chị đừng hỏi, thực ra tại vì em bọn em thấy cũng xàm xí, nhưng mà mình thì lại thấy không. Đó là câu hỏi đấy là điều gì mà các bạn? Ghét hoặc thích nhất ở nước đức. Nó rất là chung chung, đúng không? Nếu em bây giờ em sẽ cho mọi người thời gian để suy nghĩ không biết là mọi người, nếu mà để trả lời câu hỏi này thì. Sẽ như thế nào? Thực ra em khá là tò

mò nghe nó xàm xí thật nhưng mà tò mò phết. Nhưng mà mình ghét là thích nhất ở đất nước. Ghét thì ghét nhiều điều lắm từ cái kiểu mà cái kiểu mà bảo thủ của người đức rồi mọi thứ. Nó không được như ở Việt Nam ờ dĩ nhiên là không đâu = quê hương của mình mà đấy. Nhưng mà phải nói là có anh thấy là có một cái gọi là một cái đặc ân khi mà mình được sống ở nước đức. Tại vì anh đã đi rất là nhiều nước châu âu rồi mà đi đi nhiều như vậy á càng đi á thì anh khi mà quay trở về đức anh mới cảm thấy là mình sống ở một cái đất nước khá là văn minh và đường xá xe cộ, tất cả các thứ đều rất là sạch sẽ và giao thông thì rất là. Nghĩa là trật tự tốt, nhưng á thì đó là anh nghĩ cái việc sống ở nước đức là một cái đặc ân rất là lớn mà nhiều bạn phải hiểu. Đúng đúng anh công nhận là sống ở nước đức, buồn và bạn thân của anh và những cái 5 mà anh sau khi anh hoàn thành cử nhân á anh cảm thấy là tuy là có bạn bè em đấy, nhưng mà mình nhớ nó rất là nhớ nhà, nhớ nhất cái cảm giác hoặc là được lái đi xe được chạy xe máy được ừ, cái cảm giác tự do đó, anh cảm thấy là mình không có được ở nước đức này nhưng mà. Thì cũng có một thời gian anh tính là OK thôi. Học xong cử nhân thôi đi về, nhưng mà tự nhiên sao lại lại xin được việc? Xin được việc thì thôi cũng có một chút thu nhập thì anh mới làm cái = lái xe ô tô thiệt tau sau cái lúc mà có = lái xe ô tô đó thì anh mới bắt đầu nó một cái tweet mà cảm thấy anh thấy là ờ. Ở đức cũng vui phép tại vì anh có lại được cái cảm giác tự do khi ở Việt Nam nó thích thì xách xe chạy đi đâu đấy chơi và có xe vô nữa thì lại khám phá được những cái nơi mà không phải là cứ đi tới rất nhiều nơi, rất là đẹp và nước đức này và và không phải chỗ nào cũng có thể đi tàu tới được đó. Công nhận cái này, cái này em phải công nhận. Hiện tại em cũng đang làm = ô tô thì đúng là cái cảm giác mà cái thời điểm mà khi mà mình mới sang đây mình mình chưa biết nhiều mọi thứ luật lệ, các thứ ở đây ý mình thấy rất là sợ động vào cái gì cũng sợ động vào giấy tờ cũng sợ cá nhân từ phía em nó là con dao 2 lưỡi luôn cái việc người đức quá là theo quy tắc luật lệ, nó làm em đã đầu, rất là stress kiểu động làm giấy tờ là em chỉ thấy lo lắng là trời ơi mình không đạt được điều kiện này, không không đạt được điều kiện kia xong rồi, nhưng mà đến về sau cái thời điểm này sau khi mở được lâu ấy và em mới hiểu rõ những quy tắc em follow được đúng theo cái luật lệ người ta đề ra. Thì bản thân em cũng cảm thấy biết ơn là tại vì người nước đã đặt ra những cái luật như thế thì mình sẽ không phải sợ bất cứ một cái gì cả mình mua hàng mà mình không sợ bị người ta lừa đảo mình mua mình không sợ người ta bán cho mình đồ rởm vệ sinh an toàn thực phẩm, nghĩa là tất cả những cái quy tắc mà nước đức đề ra cho mỗi một cái ban ngành, những cái những cái, những cái. Gọi là. Còn như nào nữa? Bất cứ một cái quy tắc phép tắc nhà nước đề ra cho mọi vấn đề trong cuộc sống ấy đều là đều bảo vệ người dân và khi mà mình đã làm quen được cái đấy rồi thì mình không cần phải lo

lẳng một cái gì hết thực sự luôn còn về phía quốc anh thì sao? Em thì thích điều điều điều thích nhất ở đức thì là bia rồi. Còn điều ghét thì. Em nghĩ là em cũng không có điều gì để ghét với nước đức cả em kiểu tính, thoải mái cho nên là kiểu vút đầu rồi sống thích hợp với môi trường ở đấy thôi cũng không có gì quá đặc biệt cả, cho nên là kiểu. Kiểu cái gì ghét mọi người ghét thì em sẽ bình thường hóa nó lại ở một cái mức độ có thể chấp nhận được, cho nên là đối với em thì cũng không có cái gì để ghét cả. Thường thì mọi người sẽ ghét sự lạnh lùng của người đức là sự cứng sức và chắc cũng chả phải cục súc kiểu nó cộc quá nó hơi bất ngờ. Nhưng mà em quen cái việc đấy cho nên là cũng chả có gì để ghét cả. Khá là thẳng thắn, đó là nó mình không quen tại vì kiểu làm việc hay là kiểu giao tiếp xã giao ở Việt Nam mình thì nó theo cái hướng sẽ luôn tôn trọng lễ nghi này luôn quan tâm đến cái suy nghĩ của người khác, nghĩ gì hoặc là suy nghĩ của người khác, nghĩ gì về bản thân mình nên mình sẽ luôn cố gắng là khéo léo hơn trong cái giao tiếp. Nhưng mà từ phía người đức thì thấy họ rất thẳng thắn. Họ sẽ muốn được việc không có nghĩa là họ quá là thô lỗ đâu, nhưng mà họ sẽ tìm cách nói như thế nào đấy để cái người nghe họ có thể tự. Từ từ những cái lời feedback đấy, họ có thể thay đổi được bản thân. Chẳng hạn thì nếu mà nhìn nhận ở một góc độ khác thì những cái cách cư xử của người đức cũng khá là giúp ích cho chúng ta để phát triển bản thân. Thì đó là cái nhìn của mình, này thì có nghe nói là anh cả anh long và quốc anh trong quá trình học đại học đều. Đi làm thêm từ rất là sớm và những cái công việc của mọi người làm thì sẽ không có liên quan gì đến những cái việc của người việt hay làm bên này, như kiểu là nó chạy bồi hay là đi làm thuê mà mọi người sẽ làm những công việc liên quan đến ngành học hơn đúng không em? Em đi 2 em được biết là cả 2 người đều đã từng trải nghiệm những cái công việc đấy thì không biết là việc tìm những công việc sinh viên như thế ở đức, ngay từ trong thời gian mà mọi người học đại học ấy có khó hay không? Và mọi người đến với cái công việc đấy như thế nào? Qua một cái con đường đăng ký bình thường hay là có sự giới thiệu hay là tìm được những công việc đấy ở đâu ạ? Anh nghĩ là ở đức thì cũng làm nhiều việc rồi thì trong thời gian đầu thì rõ ràng là xinh ngay một cái veston đen từ 5 nhất 5 2 thì là nói thật sự rất là khó, tại vì mình không có kinh nghiệm nhưng mà từ 5 5 nhất 5 2 mình có thể Xem cái trang web của trường mình có thể bắt đầu làm ở những công việc trong trường. Hoặc là ra ngoài qua các cái công ty môi giới để mà làm những công việc tay chân trước đấy. Còn nếu mà thật sự mà để mà đi làm vào các cái công ty và xin thực tập á xin veston đen hoặc là patikul á thì các bạn phải có tích lũy cho mình một cái lượng kiến thức đầy đủ trước và một cái kĩ năng nào đấy có thể là kĩ năng excel văn phòng hoặc là kĩ năng lập trình, hoặc là bất kỳ một kĩ năng nào đó liên quan đến ngành học của mình để mà mình có thể tạo ra một cái

giá trị nào đấy cho công ty thì họ phải tuyển mình. Em em đã từng thử làm với estrogen chưa? Và cái cơ duyên của em dẫn đến cái công việc đấy là gì? Em cũng may mắn được làm estrogen ở trong một phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển thì thực ra cơ duyên thì cũng may mắn kiểu thực ra á nói nói đúng ra là may mắn đi mình mình cũng đủ yêu cầu với người ta, với cả là người ta cũng đang cần người ngay và luôn cho nên là chốt đơn. Đi làm ngay và luôn đấy thì đấy là cái may mắn. Còn về nói về yêu cầu thì thường thì ngành của em học quá cho nên là người ta sẽ yêu cầu và cực kỳ thứ 3 đổ lên sau khi hoàn thành 3 cái khóa thực tập bắt buộc tại trường thì mình có một số các kỹ năng cơ bản trong phòng thí nghiệm. Thì đấy là một số yêu cầu tương đối cơ bản, cho nên là cũng như anh long nói là kỳ một kỳ 2, rất khó để kiếm việc đối với những anh thiên về kỹ thuật hoặc khoa học. Còn có thể những ngành khác về xã hội thì các bạn có thể may mắn tìm kiếm được công việc dễ hơn. Em nghĩ là như vậy, vâng thì cái cái này thì chị cũng xác nhận luôn, nghĩa là ở cái ngành học của chị là ngành học về media truyền thông ấy thì cái bạn cùng ngành của chị hồi đấy cũng là một bạn Việt Nam mà bạn ấy đã tìm được ngay công việc từ 5 nhất thì cái công việc của bạn ấy lúc đấy là quản lý cái datenbank là cái database về ảnh ở kiểu giao tiếp và với khách hàng có những cái khách hàng mà có nhu cầu muốn mua bản quyền ảnh chẳng hạn. Thì cái công việc chủ yếu của bạn sẽ là quản lý đa tần. Bảng này sắp xếp dữ liệu này, cài đặt những cái từ khóa dành cho mỗi bức ảnh và giao tiếp qua email với khách hàng. Để chốt những cái đơn ấy thì đúng thật. Tất cả những cái yêu cầu, công việc của những cái bestland, các bạn chỉ cần đảm bảo được là vì ngôn ngữ. Các bạn có thể khả năng hiểu biết, giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng và đạt được những cái điều kiện cơ bản mà người ta cần thiết. Đối với một cái người làm việc là sinh viên mà thôi cũng sẽ không có quá nhiều những cái quy định khó khăn trong cái lúc mà làm việc. Ở bây giờ mình sẽ quay trở lại một chút với những cái nội dung mà nó tài trí hơn một tí thì không biết là đã ở được lâu như vậy rồi thì 2 người thường sẽ làm gì để có thể giải trí cuối tuần, nghĩa là thường ở đức sẽ có những cái phương thức giải trí như nào mà. Lúc khác với cả Việt Nam không ạ? Người ta hay bảo là ở đức thì có đời sống văn minh hơn này. An sinh xã hội tốt hơn này nhưng mà nghe nó rất là xa vời. Là những cái từ khóa kiểu văn minh hơn rồi. Kiểu đời sống tốt hơn nó rất là chung chung và em nghĩ là định nghĩa của mỗi người sẽ rất là khác thì em muốn nghe cái định nghĩa đấy từ phía 2 người nói, một người đang được trải nghiệm cái cuộc sống hiện đại và văn minh ở châu âu như thế nào ở đức? Ở em thì cũng như ở Việt Nam thôi, không khác nhiều lắm, chỉ là mình cũng đi thể dục thể thao thôi. Nhưng mà được cái ở đây kiểu sân bãi, điều kiện tập thể thao nó tốt hơn. Thôi thì cuối tuần em có thể đi đá bóng hoặc bóng rổ. Đấy thì thường sau mỗi cũng không

hắn là sau mỗi, nhưng mà thi thoảng anh em cũng có thể đi uống bia nữa y hệt như Việt Nam thôi, cũng đa dạng, phong phú, nói chung là. Kiểu thoải mái, tương đối thoải mái đấy là đấy là thường là những gì em làm hoặc là đi chơi với các bạn nữa. Nhưng mà đi chơi với các bạn thường thì sẽ ít hơn so với việc là đi đá bóng hay là đi uống bia. Hoạt động thể thao khá là nhiều nhá, còn anh long ạ anh thì anh thấy có cái điều khác biệt rất là lớn mà khi anh sang đức, đó là cái khả năng đi bộ của mình tăng lên, rất là nhiều. Anh chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời của em mà một ngày anh có thể đi bộ 10 cây số để đi thăm quan với thành phố rồi đấy. Hoặc là devender trong rừng hoặc đi đấy. Ấy thì là một cái đặc trưng rất lớn về xong trước đó là cái quan cảnh cái cái núi, nhất là nếu mà sống các bạn đã có cơ hội mà sống ở miền nam nước đức, á á, sông hồ núi rất là nhiều cảnh rất là đẹp và chỉ có đi bộ thì mới thực sự mà tận hưởng được cái cái cái, cái quan cảnh đấy thôi. Còn em cũng có cái suy nghĩ tương tự như là anh long nghĩa là cái định nghĩa của em về cái sự văn minh ý nó thay đổi hoàn toàn khi em sang đến đức, tức là ở Việt Nam, khi mà từ văn minh thì em nghĩ là sẽ là nhà cao tầng chọc trời này rồi kiểu smart home và đồ điện tử rồi xe hơi. Nhưng mà khi mà sang đến bên này thì nhìn thấy cái phong cách sống của người đức cũng rất là cân= và hài hòa, nghĩa là họ sẽ cố gắng là kể cả trong một cái thành phố đô thị chẳng hạn sẽ luôn có đủ cái cái tỷ lệ giữa công viên, cây xanh, hồ nước với đường phố không khí rất là trong lành, nhất là đối với họ. Cái sự văn minh là con người nó cân= được với cả thiên nhiên chứ không phải là. Đặc biệt là hoàn toàn về thiên nhiên như cái xu hướng nên rất là nhiều nước đang phát triển hiện nay đang làm. Thì cái việc nhiều khi sang bên này rồi lại thấy là mình bị sống chậm hơn ở Việt Nam, đấy là cái xu hướng sống mà em cảm thấy sau một vài 5 em ở đức lại luôn cảm thấy mình mình sống chậm hẳn, nghĩa là cái nhịp nó còn không kiểu hối hả hối hả như ở Việt Nam nữa nhưng mà tuy nhiên thì cái về cái cái tốc độ làm việc hay là cái tốc độ đi lại, hay là kiểu cái hiệu quả công việc thì nó vẫn rất là cao thì đấy là một cái mà em cảm thấy khá là hài lòng. Sau một thời gian ở đức thì ra đây cũng là cái câu hỏi tiếp theo mà em muốn. Các khách mời có thể kiểu nhấn mạnh lại một lần cho các bạn đang còn được phía Việt Nam nghĩa là. Mọi người có cảm thấy bản thân mình thay đổi theo một cái chiều hướng? Tiêu cực hay tích cực hơn khi sang đức nghĩa là cái nước đức đã thay đổi mọi người, mọi người cảm thấy nước đức đã thay đổi chính bản thân mỗi người hay không, hay là cái đấy, nó đến từ phía bên trong sản rồi.

Done Recognizing Speech Đó là sống lâu ở nơi nào đấy thì mình cũng sẽ có cái sự thích nghi với cái môi trường đấy và cái chính cái sự thích nghi đó cũng đã làm thay đổi con người của mình rồi. Anh thì anh lớn lên ở Sài Gòn, một thành phố rất là lớn, lúc nào cũng nhộn nhịp và các thứ và lần đầu tiên anh sang đức hẳn khá là sốc vì

mọi thứ rất là bình yên, rất là yên tĩnh thì lúc đầu cũng khá là buồn nhưng mà sau một thời gian sống thì bây giờ anh lại thích yên tĩnh hơn lại thích là OK hàng xóm nhưng cần ổn tí hoặc là nơi đâu mà ở chứ còn nhộn nhịp tí là thấy khó chịu.